

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

Họ và tên: **TRẦN VĂN MI**

Sinh ngày: 03/9/1968.

Quê quán: Phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Chỗ ở hiện nay: Tổ 13, khu phố Xa Cam 2, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (phụ trách lĩnh vực kinh tế tổng hợp).

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 3, thị xã Bình Long.

Được sự giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi vinh dự và phần khởi được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 3, thị xã Bình Long. Đối với tôi đây là niềm vinh dự to lớn song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, vì đại biểu HĐND là người mang trên mình trọng trách đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực sự của dân, do dân và vì dân. Vì vậy, tôi sẽ luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu HĐND được quy định tại các điều 93, 94, 95 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi bổ sung 2019; liên hệ chặt chẽ, chịu sự giám sát của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND; trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri quan tâm.

Là một người con sinh sống, trưởng thành và phát triển từ mảnh đất Bình Long anh hùng, với gần 23 năm công tác tại các phòng, ban thuộc huyện Bình Long (cũ) và thị xã Bình Long, từ khởi điểm là nhân viên Phòng Thống kê đến khi là Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư - Chủ tịch UBND phường An Lộc, kể cả sau này khi được điều động về công tác tại Sở Tài chính và hiện nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tôi luôn theo sát và đồng hành với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Trong những năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, bất lợi, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ và chính quyền thị xã; sự đóng góp tích cực của nhân dân, kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục có bước phát triển vững chắc, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng bình quân gần 12%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.440 tỷ đồng, tăng gần 13%/năm. Đặc

biệt, tổng thu ngân sách nhà nước đạt bình quân 15,13%/năm, tăng cao so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra. Văn hóa - xã hội có chuyển biến mạnh mẽ, bộ mặt đô thị, nông thôn khởi sắc. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện hiệu quả, đời sống của nhân dân từng bước nâng cao.

Nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, bản thân tôi xác định trách nhiệm của mình. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh khóa X, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là: liên hệ mật thiết với nhân dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và người lao động trong các doanh nghiệp; kịp thời có biện pháp hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hai là: Chú trọng đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân, tiếp thu đầy đủ ý kiến của nhân dân để chuyển tải tới các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Đồng thời, qua tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bản thân tôi suy nghĩ sâu sắc rằng, là người đại biểu của nhân dân, là một người lãnh đạo tỉnh phải luôn coi những bức xúc, trăn trở của nhân dân, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân như là của chính mình, từ đó tìm cách giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Ba là: Không ngừng trau dồi thực tiễn, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu, chủ động trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND.

Bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nâng cao năng lực, trình độ; có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển của tỉnh; năng động, sáng tạo, nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, thực sự đổi mới, cải tiến phương pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bốn là: Trên cương vị công tác của mình, với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp, tôi sẽ hỗ trợ và cùng với tập thể ban lãnh đạo thị xã Bình Long quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó, sẽ tập trung, nỗ lực thực hiện hoàn thành trong nhiệm kỳ việc đầu tư xây dựng Bình Long trở thành khu trung tâm hành chính, kinh tế mới khang trang, hiện đại, xứng tầm là một trong những đô thị lớn của tỉnh và khu vực.

Đối với những kiến nghị, phản ánh của cử tri liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được phân công phụ trách, tôi sẽ quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý kịp thời và trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất. Đối với những kiến nghị, phản ánh còn lại, tôi sẽ tiếp thu và kịp thời chuyển đến các đơn vị có liên quan

xem xét, xử lý; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc và cập nhật tiến độ giải quyết để thông tin đến cử tri trong thời gian sớm nhất.

Có thể những nội dung và nhiệm vụ báo cáo ở trên chưa phản ánh hết những yêu cầu từ thực tiễn cơ sở và mong muốn của cử tri. Song tôi xin hứa những việc gì có thể làm được thì quyết tâm thực hiện đến cùng, đồng thời tích cực đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Thời gian qua, tôi luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cử tri và nhân dân trong tỉnh đã dành cho tôi những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu đó.

Tôi mong muốn được cử tri các địa phương nơi tôi ứng cử, cũng như cử tri và nhân dân trong tỉnh thường xuyên theo dõi, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để tôi hoàn thành trọng trách nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, tôi nguyện tiếp tục nỗ lực, đem hết tâm sức, trí tuệ của mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân và chương trình hành động đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Bình Phước nói chung và thị xã Bình Long ngày càng phát triển.

Chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.